



ประชุมพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาวุธ แสงกล้า อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมอนามัย

สำนักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน จัดประชุมพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยมีสุขภาพช่องปากที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และสื่อสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพช่องปากแม่และเด็กปฐมวัย โดยมี ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุขเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักทันตสาธารณสุข จำนวน ๒๐ คน

ประธานแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักทันตสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเสริมกำลังคนโดยเฉพาะงานเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับกรม ฝากปฐมวัยช่วยดูแลรับผิดชอบเด็กถึงอายุ ๔ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากตัวชี้วัดทันตา สำคัญต่อการผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากรายงานของทพญ. วรมน อัครสุต เด็กเล็กได้รับการตรวจมากกว่าเด็กในโรงเรียน ส่วนการประเมิน(FS) ที่มอบให้ทำต้องประเมินว่าจังหวัดรับรู้ข้อมูลเพื่อไปขอเงินกองทุนตำบลมากน้อยแค่ไหนซึ่งข้อมูลยังใช้เป็นข้อพิจารณา (FS) รอบหน้าด้วย ปีนี้ สป.สช.เน้น PP เป็นหลัก งาน(FS) ไม่ได้ถูกยกเลิก งบประมาณ สป.สช. ยังคงเท่าเดิมแต่วัยเรียนจะถูกตัดงบลดลง รวมถึงเด็กเล็กด้วย งบปี ๖๔ ผ่านกรมการสาธารณสุขแล้วและปี ๖๕ งบจะอยู่ในแห่งเดียวกันทุกช่วงวัย งานปฐมวัยต้อง defend กับคลังเหมือนเดิม จากข้อมูล hdc งานปฐมวัยตัวเลขถอยลงถ้าสามารถตอบได้ว่าลดลงเนื่องจากอะไรก็ไม่เป็นปัญหา

ทพญ.พัชรพรรณ สุขุมาลินท์ รายงานสถานการณ์การดำเนินงานในกลุ่มแม่และเด็ก ข้อมูล ณ ๓๐ มิย ๖๓ caries free ในเด็ก ๗๓.๔๑% การตรวจฟัน ๓๙.๕๖% ทา Flu ๕๘.๓๓% ฝึกผู้ปกครองแปรงฟัน ๕๕.๒๗% เทียบกับปีที่แล้วจะน้อยกว่าในช่วงเดือนเม.ย.-มิ.ย. ในหญิงตั้งครรภ์ ตรวจ ๔๐.๗๗% ตรวจ+ขัด ในเดือน มิ.ย. ๒๒.๘% เทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือน ต.ค.-มี.ค. ๖๒ ตรวจฟันเพิ่มขึ้น แต่เดือน เมย- มิย จะลดลงเหมือนในเด็ก

การประเมิน (FS) ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ๒๔ จังหวัดขณะนี้อยู่ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล ส่วนเชิงคุณภาพได้สัมภาษณ์ ๘ จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ได้กำหนดจะประชุม ๑ ครั้งกับพื้นที่ทางออนไลน์เพื่อสรุปผลเบื้องต้นด้านปัญหาอุปสรรค แนวทางการดำเนินงาน ข้อเสนอสำหรับศูนย์อนามัยและจังหวัดในการช่วยเหลือพื้นที่

ทพญ. สุวรรณ อื้ออรรถการุณ สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถามบางส่วนในหญิงตั้งครรภ์ และการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หญิงตั้งครรภ์ และอสม. ในมิติของการทำงาน การรับรู้เรื่องการบริการ บทบาทของ อสม. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการ ผู้บริหารเห็นความสำคัญของงานทันตมากขึ้น ทันตาไม่ต้องทำงานด้านอื่น มีกระบวนการจัดระบบการให้บริการที่ชัดเจนมากขึ้น มีการหมุนเวียนไปให้บริการใน รพ.สต. ๑ บางแห่งจ้างผู้ช่วยช่างเก้าอี้ให้กับทันตภิบาล ด้านบริการ การชี้แจงไม่ชัดเจนทำให้จำกัดทำไตรมาส ๒ เขตเมืองคนท้องไม่มารับบริการแต่มีการติดตามหลังคลอดทุกเคส มีปัญหาเรื่องการคุยข้อมูล การสื่อสารที่ประชาชน เจ้าหน้าที่ อสม.ยังไม่รู้สิทธิ์หรือรู้แต่ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

- แผนปี ๒๕๖๔ ต้องเพิ่ม coverage ข้อมูลงานทันตกรรม ในเว็บสำนักทันตสาธารณสุข
- แผนปี ๒๕๖๕ การประเมินผลมีแล้วแต่ต้องทำให้ครบ loop เพื่อวิธีการ ปัญหาเทคโนโลยีในการดำเนินงานและต้องหามาตรการที่สามารถเข้าถึงตัวเด็ก ข้อจำกัด สสจ.ไม่มีงบประมาณ ทำอย่างไรที่จะทำให้ศูนย์อนามัยให้งบประมาณกับจังหวัดในการทำงานได้

